



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว

ที่ 845/ 2562

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 245 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น คนใดคนหนึ่งให้เห็นสมควร ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ดังนั้น จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน นายนครินทร์ บุญชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 73-3-05-2103-001 ในกรณีที่ไม่มีอยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. นายวิทมล แฝวสูงเนิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ระดับต้น (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง 73-3-05-2103-002

2. นายศักดิ์ดา ประเทศเสนา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 73-3-00-1101-002

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562


(นายศักดิ์ดา พุทธเพราะ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว